

**CHI THỊ của ủy ban nhân dân tỉnh cần thơ
Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thân năm 2004**

Tết Giáp Thân năm 2004 đến trong bối cảnh cả nước nói chung và tỉnh Cần Thơ nói riêng đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Cùng với việc tích cực triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội năm 2004 tỉnh đang ra sức thực hiện Nghị Quyết số 22/2003/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 về chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, trong đó chia tỉnh Cần Thơ thành thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang; đồng thời phân đấu lập nhiều thành tích để kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2004).

Thực hiện chủ trương đón Tết Nguyên đán Giáp Thân năm 2004 theo phương châm “An toàn, đoàn kết, vui tươi, tiết kiệm, lành mạnh”, ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ yêu cầu các ngành, các cấp tập trung thực hiện tốt các công việc sau đây:

1- Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, Ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp: chỉ đạo cơ quan, doanh nghiệp, địa phương tổ chức tổng kết năm 2003 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu và những giải pháp cụ thể của năm 2004 phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương sau chia tách và chấp hành tốt Chỉ thị số 32/1999/CT-TTg ngày 29/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc cải tiến nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả, triệt để thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức hội họp và hội nghị, Chỉ thị số 01/2002/CT-TTg ngày 28/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, tập thể để thưởng, biếu, tặng, cho các cá nhân, tổ chức không đúng quy định. Nghiêm cấm việc lợi dụng lễ, Tết chia tách tỉnh để tổ chức liên hoan, ăn uống lãng phí và dùng tiền công quỹ biếu xén.

Phối hợp với ủy ban Mặt trận, các Đoàn thể tổ chức các hoạt động vui Xuân an toàn, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung vận động giúp đỡ đồng bào nghèo để mọi nhà vui Tết. Tăng cường cảnh giác, bố trí lực lượng trực cơ quan, đơn vị trong những ngày Tết, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội.

2- Giao Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội có kế hoạch chăm lo đối tượng thuộc diện chính sách – xã hội và phối hợp Ban, ngành và ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tổ chức thăm hỏi đối tượng thuộc diện chính sách, diện khó khăn; vận động nhân dân phát huy truyền thống tương trợ, giúp đỡ gia đình nghèo khó, trẻ em lang thang, người già, người tàn tật để có điều kiện vui Tết. Đồng thời, phối hợp Công an có phương án quản lý tập trung các đối tượng tệ nạn xã hội là gái mại dâm, người nghiện ma túy, người ăn xin, người sống lang thang trên đường phố, những nơi công cộng... vào các Trung tâm, Trường trại để chữa trị và đón Tết.

3- Giao Giám đốc Sở Thương mại có trách nhiệm dự báo cung cầu hàng hoá Tết, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tổ chức kinh doanh và dự trữ hàng thực phẩm thiết yếu có nhu cầu sử dụng lớn. Tuyên truyền vận động văn minh thương mại, không mua bán hàng gian hàng giả. Phối hợp Sở Giao thông vận tải và ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, UBND thị xã Vị Thanh bố trí điểm bán hoa kiểng, dưa hấu, hỗ trợ nhà vườn tiêu thụ sản phẩm trong dịp Tết. Sở Thương mại tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các việc sau :

- Đối với Ban quản lý các chợ: Sắp xếp bố trí mua bán trật tự an toàn, không chiếm dụng lòng, lề đường, trước cửa và chung quanh chợ để mua bán. Tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ nông sản, quản lý vệ sinh thực phẩm, môi trường.

- Đối với lực lượng quản lý thị trường: Phối hợp với Công an, lực lượng Thuế, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với hành vi sản xuất, kinh doanh vi phạm sở hữu công nghiệp, hàng giả, hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại, nhất là pháo lậu xâm nhập thị trường, quản lý chặt chẽ nhưng không làm cản trở sản xuất và lưu thông hàng hoá.

4- Giao Giám đốc Sở Tài chính dự trù kinh phí trợ cấp khó khăn cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người già không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chi lương và các chế độ cho các đối tượng chính sách, cán bộ công chức, các lực lượng vũ trang, trình UBND tỉnh giải quyết trước Tết. Đồng thời, phối hợp các ngành hướng dẫn các địa phương tổ chức kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá hàng thực phẩm thiết yếu, giá dịch vụ (giá xe đồ, tàu hỏa, vé vào cửa khu giải trí, giá giữ xe hai bánh, ăn uống công cộng..), báo cáo biến động giá và đề xuất kịp thời cho ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo.

5- Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các cấp có kế hoạch chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch và bảo quản tốt lúa Đông – Xuân .

6- Ngành Văn hoá - Thông tin, Thể dục - Thể thao phối hợp các cơ quan báo đài triển khai kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hoá - Thể thao mừng Đảng - mừng Xuân năm 2004 với hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, các chương trình phát thanh truyền hình phục vụ nhân dân, đặc biệt ở vùng nông thôn sâu, vùng đồng bào dân tộc trong dịp Tết.

7- Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải chỉ đạo tổ chức đủ phương tiện vận chuyển hàng hoá, phục vụ hành khách được an toàn, thuận tiện trong dịp Tết Giáp Thân 2004; phối hợp với cảnh sát giao thông đường bộ, đường thủy và ủy ban nhân dân các cấp tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông thông suốt trong thời gian Tết.

Ngành Điện lực có kế hoạch đáp ứng đủ nhu cầu điện cho sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt của nhân dân; bố trí trực ban trong dịp Tết để xử lý sự cố về điện có thể xảy ra.

Ngành Bưu điện phải đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.

Ngành Cấp nước phải đảm bảo cung ứng đủ nước sinh hoạt cho nhân dân trong dịp Tết.

8- Giao Giám đốc Sở Y tế, phối hợp các ngành có liên quan, tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, nhất là các mặt hàng thực phẩm chế biến, bánh mứt, nước giải khát, các sản phẩm động - thực vật tươi, sống... nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Tăng cường các kíp trực ban ở các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế, xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu vào mọi thời điểm trong dịp Tết.

9- Giao Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các ngành, các địa phương tăng cường phòng, chống các loại tội phạm; chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy; triệt phá các ổ nhóm mua bán ma túy, mại dâm, cờ bạc, số đề, mê tín dị đoan. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo, thuốc nổ theo tinh thần Chỉ thị số 406/TTg ngày 08/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ; phân công lịch trực ban, trực chỉ huy, trực lãnh đạo, xử lý kịp thời mọi diễn biến bất thường xảy ra trong dịp Tết và báo cáo về cấp trên.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Công an tỉnh phối hợp các ngành chức năng xem xét giảm án, tha trước thời hạn cho các can phạm có quá trình học tập cải tạo tốt, đủ các điều kiện theo qui định của pháp luật được về đoàn tụ với gia đình.

10- Giao Giám đốc Sở Du lịch, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Công an tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi để khách du lịch, chuyên gia nước ngoài công tác tại Cần Thơ, kiều bào ở nước ngoài về quê hương đón Tết, vui Xuân.

11- Các cơ quan, đơn vị, địa phương, xí nghiệp, trường học, doanh trại lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong 4 ngày Tết (từ ngày 21/01/2004 đến hết ngày 24/01/2004). Cán bộ, công chức các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội (gọi chung là đơn vị), các doanh nghiệp nhà nước được nghỉ **6 ngày (bao gồm 4 ngày nghỉ Tết và 2 ngày nghỉ) kể từ ngày 21/01/2004 đến hết ngày 26/01/2004 (nhằm ngày 30 tháng chạp năm Quý Mùi đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Giáp Thân) .**

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp nhà nước do yêu cầu bố trí làm việc liên tục 24/24 giờ trong ngày, bố trí nghỉ luân phiên thì Thủ trưởng đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp căn cứ vào số ngày nghỉ Tết theo quy định để bố trí nghỉ bù.

Trong những ngày nghỉ Tết, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh, các huyện tổ chức phân công trực Tết, canh gác bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, xí nghiệp (danh sách trực Tết gửi về ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/01/2004); mỗi ngày phải báo cáo tình hình về Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh theo **điện thoại số 080.71162 - 080.71165 - 836874 - 836875, số Fax 080.71182**. Sau Tết, tổng hợp báo cáo bằng văn bản về ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/01/2004.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh, các huyện tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

TM. UBND Tỉnh Cần Thơ
chủ tịch
Nguyễn Phong Quang